



**Australian Government**  
**Department of Education**

## THƯ MỜI

### “Kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với khoa học và nghiên cứu”

Kính gửi các cơ sở giáo dục đại học,

Trân trọng kính mời lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học và các cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tham dự hội thảo **“Kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với khoa học và nghiên cứu”**, do Bộ Giáo dục Australia – Đại sứ quán Australia và trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam đồng tổ chức.

**Thời gian:** Thứ Ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019, 14h30 – 16h30

**Địa điểm:** Phòng hội thảo, tầng G, Tòa nhà A1, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại biểu tham dự hội thảo sẽ có cơ hội lắng nghe trực tiếp từ Giám đốc điều hành của *Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Canberra* (Australia) về cách nâng cao hiệu quả gắn kết giữa nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Chúng ta sẽ cùng trao đổi cách các cơ sở giáo dục hợp tác để liên kết nghiên cứu với đổi mới sáng tạo và tạo ra một môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp. Trong phiên thảo luận về *“Văn hóa đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”*, đại diện từ các trường đại học, doanh nghiệp và chính phủ sẽ thảo luận về vai trò của họ đối với việc tạo ra một nền văn hóa đổi mới để hỗ trợ các doanh nhân ‘thay đổi thế giới’.

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ sáng kiến SPIRES1 của Chính phủ Australia nhằm tạo diễn đàn chia sẻ kiến thức và thông tin, đặc biệt về các ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong tiến trình đổi mới giáo dục và đào tạo và phù hợp với thế mạnh của hệ thống giáo dục và đào tạo đẳng cấp thế giới của Australia.

Để đăng kí hay cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

- Trần Lê Hà, Phó Giám đốc (Giáo dục), Đại sứ quán Australia qua email [le-ha.tran@dfat.gov.au](mailto:le-ha.tran@dfat.gov.au) hoặc số điện thoại +84912110903.

Trân trọng,

Joanna Wood  
Tham tán Giáo dục  
Đại sứ quán Australia

<sup>1</sup> Sáng kiến Diễn giả và đối tác Australia trong nghiên cứu, giáo dục và kỹ năng

## Hội thảo

“Kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với khoa học và nghiên cứu”

### Chương trình hội thảo

Thời gian	Hoạt động	Chịu trách nhiệm chính
14h00	Mở bàn đăng kí	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
14h30 – 14h45	<b>Khai mạc chào mừng</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Phó Giáo sư Phạm Hồng Chương Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân</li><li>Bà Joanna Wood Tham tán giáo dục Australia, Đại sứ quán Australia</li></ul>
14h45 – 15h30	<b>Bài phát biểu</b> Mạng lưới đổi mới sáng tạo Canberra – nghiên cứu thực tiễn của Australia về cách thức các cơ sở giáo dục hợp tác để liên kết nghiên cứu và đổi mới sáng tạo và tạo ra môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nhân	<ul style="list-style-type: none"><li>Ông Petr Adamek, Giám đốc điều hành Mạng lưới đổi mới sáng tạo Canberra</li></ul>
15h30 – 15h45	Những bài học từ hành trình khởi nghiệp	<ul style="list-style-type: none"><li>Ông Eric Hà, đồng sáng lập Student Care Life</li></ul>
15h45 – 16h30	<b>Phiên thảo luận</b> <b>Chủ đề: Văn hóa Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam</b>  <i>Vai trò của các trường đại học, doanh nghiệp, chính phủ trong việc tạo ra văn hóa đổi mới sáng tạo để hỗ trợ các doanh nhân ‘thay đổi thế giới’</i> <i>Câu hỏi từ khán giả</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ông Petr Adamek</li><li>Ông Eric Hà</li><li>Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ</li></ul> <i>Điều hành: Bà Ms Joanna Wood</i>
16h30	Bế mạc	Bà Joanna Wood

#### Mạng lưới đổi mới sáng tạo Canberra

[Mạng lưới đổi mới sáng tạo Canberra](#) (CBRIN) ra mắt vào tháng 11 năm 2014 với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu và giáo dục đẳng cấp thế giới của Canberra.

Đến nay, CBRIN hợp tác với một loạt các chương trình bao gồm trung tâm thúc đẩy khởi nghiệp, và các phòng thực nghiệm ươm tạo và hợp tác đổi mới sáng tạo. Mạng lưới này đã có hơn 38.000 lượt khách và đã giúp hơn 1.000 doanh nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển qua thông qua hình thức giáo dục tập trung vào đổi mới sáng tạo.

Không giống với những môi trường khác, Canberra thích hợp cho việc cộng tác, mang lại khả năng tiếp cận dễ dàng đến các cấp lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và giáo dục. Điều này khiến Canberra trở thành điểm thu hút tăng trưởng về đổi mới sáng tạo và kinh doanh.

## Speakers

**Petr Adamek**

**Giám đốc điều hành Mạng lưới đổi mới sáng tạo Canberra**



Petr Adamek là Giám đốc điều hành của *Mạng lưới Sáng tạo Đổi mới Canberra*, một tổ chức phi lợi nhuận liên kết các doanh nghiệp, chính phủ và các nhà trí thức với các doanh nhân và các nhà đổi mới sáng tạo để tạo điều kiện cho họ tạo ra những tác động và thay đổi thế giới. Mạng lưới điều hành một không gian làm việc chung, trung tâm thúc đẩy khởi nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp cùng với một loạt các chương trình dành cho doanh nhân, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp sáng tạo tận dụng sự hợp tác và hỗ trợ từ Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô Australia và sáu thành viên đại diện cho một số tổ chức nghiên cứu và học thuật xuất sắc nhất của Australia bao gồm Đại học Quốc gia Australia, Đại học Canberra, Đại học New South Wales tại Canberra, Học viện Công nghệ Canberra, CSIRO và Data61. Mạng lưới này cũng được hỗ trợ bởi một nhóm doanh nghiệp đối tác ngày càng lớn mạnh, bao gồm PwC, King Wood & Mallesons, OPTUS và ActewAGL.

Petr có chuyên môn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và kinh doanh. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Học viện Công nghệ Rochester và bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển học tại Đại học Kỹ thuật Cộng hòa Séc tại Praha.

Petr có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới và sáng tạo. Ông là người đồng sáng lập của một tổ chức tư vấn đổi mới sáng tạo, tăng trưởng và cạnh tranh có trụ sở tại châu Âu, với khách hàng ở 15 quốc gia. Petr quản lý các dự án phức tạp hỗ trợ các cơ quan chính phủ và khu vực công ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia trong việc thiết kế, thực hiện và đánh giá các chiến lược, chính sách và chương trình đổi mới sáng tạo và thúc đẩy kinh doanh. Năm 2009, Petr làm việc cho Diễn đàn Thủ tướng Cộng hòa Cộng hòa Séc với vai trò lãnh đạo cho lĩnh vực Hệ thống Đổi mới Khu vực. Các khách hàng của Petr ở châu Âu bao gồm những trung tâm đổi mới khu vực thành công nhất, chẳng hạn như JIC ở Brno, Cộng hòa Séc, nơi ông hỗ trợ phát triển chiến lược, chương trình thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển vườn ươm khởi nghiệp và xây dựng mối liên kết với mảng doanh nghiệp vùng.

Từ năm 2010 đến 2015, Petr làm việc tại New Zealand để thực hiện nghiên cứu ngành công nghiệp kỹ thuật số khu vực cho cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand và sau đó hỗ trợ tổ chức thúc đẩy doanh nghiệp khu vực có trụ sở tại Hamilton phát triển và thực hiện chương trình phát triển kinh doanh và dịch vụ không gian làm việc chung cho khách hàng là các công ty khởi nghiệp. Vào năm 2014, với tư cách là Quyền Giám đốc điều hành của tổ chức này, Petr đã lên chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho tổ chức và giúp Hội đồng quản trị huy động 1,5 triệu đô-la từ chương trình hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp quốc gia dẫn dắt bởi Callaghan Innovation. Cuối năm đó, Petr đã chuyển đến Canberra, Australia và thực hiện một nghiên cứu về phạm vi thúc đẩy khởi nghiệp cho Mạng lưới đổi mới sáng tạo Canberra. Năm 2015, ông trở thành Giám đốc Chương trình và Quản lý của vườn ươm doanh nghiệp. Vào tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị của Mạng lưới đổi mới sáng tạo Canberra đã bổ nhiệm Petr vào vị trí Giám đốc điều hành của Mạng lưới này.



**Anh Eric Hà**

### **Đồng sáng lập Student Life Care**

Eric là một doanh nhân trẻ và đầy nhiệt huyết. Năm 2014, Eric đồng sáng lập Student Life Care, một nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ nhà ở cho du học sinh Việt Nam tại 80 thành phố trên khắp thế giới. Student Life Care đã trở thành một trong những công ty có tầm ảnh hưởng và đã tạo ra tác động tích cực và giúp đỡ hàng ngàn sinh viên Việt Nam.

Eric là một cựu sinh viên của Đại học Monash, đã học và làm việc ở Australia 8 năm trước khi trở về Việt Nam.

Thành tựu của Eric:

- Một trong những Người chiến thắng tại chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2018, được VinaCapital đầu tư 300 nghìn đô-la Mỹ.
- Một trong 5 Start-up của Việt Nam tham gia Thử thách khởi nghiệp K, một cuộc thi do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ và tổ chức vào năm 2018
- Huân chương Hồ Chí Minh cho Thanh niên tiên tiến Hà Nội và Việt Nam 2018
- Được liệt kê trong Top 10 Doanh nhân trẻ và sáng tạo của Thủ đô Hà Nội năm 2017



**Joanna Wood**

### **Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Australia Việt Nam**

Joanna Wood là Tham tán Giáo dục Australia tại Việt Nam và Thái Lan. Joanna bắt đầu vị trí này vào tháng 7/2017, hiện đang làm việc tại Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, Việt Nam.

Joanna đã có 20 năm làm việc cho Chính phủ Australia trong các chương trình và chính sách biến đổi khí hậu; chính sách việc làm và giáo dục quốc tế. Trước khi tham gia khối Dịch vụ công, Joanna đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư nhân bao gồm phát triển kinh doanh, môi giới chứng khoán và bà đã thành lập và quản lý một doanh nghiệp xã hội đạt nhiều thành công trong 5 năm.

Joanna có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và kỹ năng quốc tế bao gồm tư vấn chính sách cấp cao cho các chính phủ quốc tế và các tổ chức đa phương.

Gần đây Joanna đã làm việc với Chính phủ Việt Nam và Thái Lan cùng các tổ chức dịch vụ kỹ năng ngành của Australia để phát triển mô hình Hội đồng ngành nhằm phát triển các khung chính sách để hỗ trợ liên kết Chính phủ và Doanh nghiệp trong việc phát triển các tiêu chuẩn nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của doanh nghiệp.

Joanna lãnh đạo việc xây dựng các khóa đào tạo kỹ năng quốc tế (IST) của Chính phủ Australia, bao gồm giám sát việc thí điểm các Khóa đào tạo và đánh giá quốc tế cho các giảng viên và đánh giá viên nghề ở 10 quốc gia với hơn 800 học viên. Các khóa học IST cung cấp giải pháp nâng cao kỹ năng cho các giáo viên và đánh giá viên trong việc đào tạo dựa trên năng lực theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Joanna có kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực giáo dục quốc tế làm việc với Chính phủ Ấn Độ và Sri Lanka, và điều phối Nhóm công tác về Kỹ năng thuộc Hội đồng Giáo dục Australia Ấn Độ trong sáu năm.

Joanna đã sống và làm việc tại Việt Nam, Ấn Độ, Anh, Trung Đông và lớn lên ở New Zealand và Australia.

Joanna có bằng Thạc sĩ Chính sách công, chuyên về Chính sách quốc tế của Trường Chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Australia (ANU) và Chứng chỉ IV về Đào tạo và Đánh giá của Viện Công nghệ Canberra (CIT).